



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๑๖๑๐ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง...แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ประจำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๑๓๖ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายธนัช เนมีย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



# สำเนา

คำสั่ง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ที่ ๑๙๑ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ประจำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๔๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๒ ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ ผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ผู้อำนวยการกองหรือผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานหรือผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานที่หน่วยงานตั้งอยู่ส่วนกลางและไม่ขึ้นตรงต่อสำนัก/กอง ผู้อำนวยการศูนย์หรือผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ที่หน่วยงานตั้งอยู่ส่วนกลางและไม่ขึ้นตรงต่อสำนัก/กอง มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ (๒.๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ ประจำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ

๑. นายสมบุญ สวงสุข      นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ      ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๒. นางสาวนันทมนต์ นาใจเย็น      เจ้าหน้าที่ธุรการ      ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา และหลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ทุกกรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นการแลกเปลี่ยนและการ โฆษผู้ทำงาน ภายในวงเงิน ที่หน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงนาม)      ธนัช เนมีย์)

(นายธนัช เนมีย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนาถูกต้อง



(นางชุตินา ประทับศักดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน